

ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ แจกตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และขอผ่อนชำระ พร้อมแบบสัญญาผ่อนชำระหนี้และสัญญาค้ำประกัน และแจ้งเวียนส่วนราชการถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วย ค้ำประกัน อันมีผลทำให้สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้น เพื่อให้การทำสัญญาค้ำประกันสอดคล้องกับข้อกำหนดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงเห็นควรยกเลิกสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว และหากมีกรณีในส่วนราชการต้องจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑. การทำสัญญากรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และขอผ่อนชำระ ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สำหรับสัญญาค้ำประกันสัญญาดังกล่าวข้างต้นที่ลงนามตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้จัดทำสัญญาตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้ตัวอย่างสัญญาดังกล่าวไปพลางก่อน จนกว่ากระทรวงการคลังจะแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

๒. เมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ให้ส่วนราชการมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผิดนัด เนื่องจากหากไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในกำหนดเวลา จะทำให้ส่วนราชการในฐานะเจ้าหนี้จะเรียกผู้ค้ำประกันชำระหนี้ยังไม่ได้ จนกว่าจะได้บอกกล่าวแล้ว และยังจะทำให้ส่วนราชการไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในส่วนของดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน และอุปกรณ์ของหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด ๖๐ วันนั้นด้วย

๓. ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง

สัญญา ...

